
27. janúar 2023 

Fyrirspurn vegna stöðu Selfossveitna. 

 

Hér með óska undirritaðir bæjarfulltrúar eftir því að eftirfarandi spurningum verði svarað af 

Veitustjóra Selfossveitna til upplýsinga fyrir íbúa og hagsmunaaðila í Svf. Árborg 

1. Hver er núverandi vinnslugeta Selfossveitna? 

2. Hver er núverandi notkun á heitu vatni í Svf. Árborg? 

3. Hvaða reikniregla er notuð til að áætla notkun á heitu vatni í Svf. Árborg og er sú reikniregla 

sambærileg við þær reiknireglur sem aðrar hitaveitur notast við? 

4. Hver er áætluð framtíðar heitavatnsnotkun í Svf. Árborg m.v. samþykkt deiliskipulög og 

byggingaráform? 

5. Hversu miklu fé hefur verið varið í rannsóknir og leit á heitu vatni fyrir Selfossveitur frá árinu 

2010? 

6. Hvenær má gera ráð fyrir aukning á heitu vatni í kjölfar virkjanna á nýjum holum miðað við 

núverandi stöðu á rannsóknum og leit að heitu vatni og um hversu mikið vatn er að ræða? 
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